



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหา
ในปัจจุบันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุการณ์รุนแรง
อันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ถูก
กล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะ
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อลด
ปัญหาการร้องเรียน ฟ้องร้องต่าง ๆ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ดร.ปราโมทย์ ...)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดทำ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากร ทุกคนร่วมกันออกความคิดเห็น แล้วออกเป็นประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมมาตรการป้องกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจัดส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำมาตรการกลางในการป้องกันภัยของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจ ค้ำครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิด เหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ถูกกล่าวหาและหรือได้กระทำความรุนแรงต่อนักเรียนใน สถานศึกษา และมีการเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ทุกครั้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งทุกเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบเบื้องต้นว่า มีมาตรการป้องกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยหรือไม่ ถ้าไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันภัย ถือเป็น การบกพร่องต่อหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี รวมถึงให้ตรวจสอบมาตรการป้องกันภัยที่กำหนดไว้ครอบคลุม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมให้มีการปรับปรุงมาตรการป้องกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อ เหตุการณ์

๑. เป้าหมาย

- ๑) เพื่อให้มีมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ๒) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการปกป้อง ค้ำครองความปลอดภัย ในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม
- ๓) เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันภัยต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้น

๒. สาเหตุการเกิดภัย และมาตรการป้องกันภัย

ผลจากการร่วมออกความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร เกี่ยวกับภัยที่มีสาเหตุเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ และต้องมีการกำหนดมาตรการป้องกันภัย สรุปได้ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๑.	ภัยบุคคล	
	<p>๑.ครูค้ำนักเรียน</p> <p>๑.๑ การล้วงละเมิดทางเพศนักเรียน</p>	<p>๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระทำการล้วงละเมิดทางเพศนักเรียนถือเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา</p> <p>๒. เมื่อเกิดกรณีครูล้วงละเมิดทางเพศนักเรียน สถานศึกษาต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>๓. รายงานหน่วยงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป</p> <p>๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>๑.๒ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ไม่ตั้งใจเรียน -หนีเรียน -ไม่ไปโรงเรียน -คุยในห้องเรียน -พูดคำหยาบ -ก้าวร้าวเกร -โกหก -เอาของเล่นผิดกฎมาโรงเรียน -ขโมย -ล้อเลียน/แกล้งเพื่อน -แต่งกายผิดระเบียบ 	<p>๑. สถานศึกษาทุกแห่งต้องกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. สถานศึกษาต้องดำเนินการ ได้แก่ สร้างแรงจูงใจในการเรียน จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม รับผิดชอบจากผู้ปกครองตอนเช้า ชี้แจงกติกาให้นักเรียนทราบ ชื่นชมให้รางวัลนักเรียนที่ทำตามกฎไม่กระทำผิด เป็นต้น</p> <p>๓. มอบหมายให้ครูกำกับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนตามที่กำหนด</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
	<p>๑.๓ การลงโทษนักเรียน</p>	<p>๑. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อทำความเข้าใจ หาหรือหรือทำข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการลงโทษนักเรียนที่สามารถทำได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องคือ ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือด้วยความโกรธหรือพยาบาท แต่ต้องคำนึงถึงอายุและพฤติการณ์การกระทำผิด</p> <p>๒. สถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๓. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิดกฎ โดยลงโทษไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และแจ้งให้ผู้ปกครองและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ</p>
	<p>๑.๔ ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ</p>	<p>๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบ ว่า ครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และต้องการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน อยู่เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หากมีพฤติการณ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย</p> <p>๒. สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงนักเรียน และการรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว</p> <p>๓. สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน และอุทิศเวลาของตนให้แก่แก่นักเรียน</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
	ภัยบุคคล ๒.ครูกับบุคคลอื่น	<p>๑. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่าคุณครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หากมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย</p> <p>๒. สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว</p> <p>๓. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณืต่างๆหลอกลวงหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นเพื่อคาดหวังให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้</p>
	ภัยบุคคล ๓.ครู กับ ครู	<p>๑. สถานศึกษาต้องมีการประชุมครูเพื่อชี้แจงให้ทราบว่าจะต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี</p> <p>๒. สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูไม่กระทำการเพื่อให้เกิดความแตกแยก ความสามัคคี แต่ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๒.	อุบัติเหตุ ๒.๑ สาเหตุเกิดจากอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน	<ol style="list-style-type: none">๑. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอหรือตามความจำเป็น๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่๓. ปฐมนิเทศนักเรียนที่มาเข้าเรียนใหม่ เกี่ยวกับอาคารสถานที่๔. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารเรียนอาคารประกอบ๕. จัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้นเรียนและมีแผนผังประกอบ๖. ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ๗. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแล การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน๘. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาล๙. กำหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้ำ/สระน้ำ อย่างเข้มงวด๑๐. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ๑๑. จัดให้มีป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ๑๒. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย๑๓. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง๑๔. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย๑๕. ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ๑๖. ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ชำรุด๑๗. แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม๑๘. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้๑๙. กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
	<p>อุบัติเหตุ</p> <p>๒.๒ สาเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษา</p>	<p>๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่โดยเคร่งครัด</p>
	<p>นอกสถานที่ และการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม</p>	<p>๒. เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน</p> <p>๓. จัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง</p> <p>๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย</p> <p>๕. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อขบวนรถ</p> <p>๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>๗. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน</p> <p>๘. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และ ตรวจสอบประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย</p> <p>๙. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย</p> <p>๑๐. จัดระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด</p> <p>๑๑. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง</p> <p>๑๒. ตรวจสอบความเหมาะสมและความปลอดภัยของสถานที่ที่ไปทัศนศึกษา</p> <p>๑๓. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น</p>
	<p>๒.๓ สาเหตุเกิดจากการเดินทาง ไป - กลับ ระหว่างบ้าน และสถานศึกษา</p>	<p>๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน</p> <p>๒. กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ ขับขี่ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว</p> <p>๓. ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร</p> <p>๔. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ - ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก</p>
	<p>๒.๔ สาเหตุจากยานพาหนะรับ - ส่งนักเรียน</p>	<p>๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะรับ - ส่งนักเรียน</p> <p>๒. ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการใช้งาน</p> <p>๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจำยานพาหนะ</p> <p>๔. ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ ใบอนุญาตการขับขี่</p> <p>๕. ตรวจสอบการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยผู้โดยสาร</p> <p>๖. กำหนดให้มีผู้ควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร</p> <p>๗. กำหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียน เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนป่าย ยื่นแขนขาออกนอกตัวรถ หยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่</p> <p>๘. ให้มีการประกันภัยโดยความสมัครใจสำหรับนักเรียน</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๓.	สาธารณภัย	๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด ๓. จัดตั้งสิ่งสกปรกรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา ห้องเรียนและห้องต่างๆในอาคาร ๔. วางแผนรับมือสถานการณ์ไวส์วงหน้า ได้แก่ จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไวส์วงหน้า ๕. ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ ๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ๘. แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบพยานหลักฐาน ๙. รายงานผู้บังคับบัญชาและต้นสังกัดทราบทันที
๔.	ภัยอื่นๆ ๔.๑ ภัยที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ความระมัดระวังพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการแสดงความคิดเห็นหรือการเผยแพร่ข้อมูล ภาพหรือเสียง ของบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีความละเอียดอ่อนลงในสื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลของทางราชการ กรณีที่เป็นข้อมูลของทางราชการให้หารือหรือรายงานผู้บังคับบัญชาก่อน ๒. ให้ความรู้นักเรียนให้พึงระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้สื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ๓. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ๔. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและกวดขันดูแลตามสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๕๗/ว ๑๔๖๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ติดตามการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๕๗/ว๔๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๒๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๑๒๖๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ได้แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดให้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เสร็จแล้วรายงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ภายในกรอบเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีบางโรงเรียนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ที่ยังจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต ศรีม่วง)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

โทร. ๐-๔๓๕๑-๕๓๖๘ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร. ๐-๔๓๕๑-๕๖๕๗

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

รายชื่อโรงเรียนที่จัดส่งมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ สพม.๒๗ แล้ว

๑. โรงเรียนข้างเขื่อนกวิทยาคม
๒. โรงเรียนโพธิ์สูงประชาสรรค์
๓. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
๔. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
๕. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
๖. โรงเรียนสตรีศึกษา ๒
๗. โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
๘. โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
๙. โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
๑๐. โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์
๑๑. โรงเรียนทรายทองวิทยา
๑๒. โรงเรียนดุกอิ่งประชาสามัคคี
๑๓. โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยายน
๑๔. โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
๑๕. โรงเรียนเสลภูมิ
๑๖. โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
๑๗. โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
๑๘. โรงเรียนขาวววิทยาการ
๑๙. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้จัดทำมาตรการฯส่ง สพม.๒๗ โดยด่วน เพื่อที่จะได้
รวบรวมแล้วรายงาน สพฐ. ต่อไป

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

เอกสารเผยแพร่กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัย
ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โดย.....กลุ่มงานวินัยและนิติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

รายที่ ๑-๐๐๑/๒๕๕๕ ชื่อ นายเชียว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่อง มีพฤติกรรมไม่โปร่งใสต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องการ
บริหารงานงบประมาณหลายประการ

ข้อเท็จจริงได้ความว่า นายเชียวได้ขาดราชการติดต่อกันตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวม ๒๗ วันจริง แต่ยังคงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก และกรณีการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนอื่นเบิกถอนเงินจากบัญชีโดยไม่มีหลักฐานการจ่าย แต่ได้นำเงินเข้าบัญชี เมื่อมีการ
ตรวจสอบบัญชีของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตามคำให้การของนายเชียวให้การต่อสู้ว่าตนได้นำเงินไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ แต่ไม่มีพยานเอกสารหลักฐานต่างๆ หรือพยานบุคคลมายืนยัน ส่วนกรณีที่นายเชียวเก็บ
เงินทุนการศึกษาของนักเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๐ ไว้กับตนเอง เมื่อมีการร้องเรียน
จึงนำเงินไปมอบให้เด็กเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กรณีเงินออมทรัพย์นักเรียน จำนวน ๓,๐๖๕ บาท และ
กรณีเงินสหกรณ์โรงเรียน จำนวน ๑,๗๐๐ บาท ไม่นำไปมอบให้ผู้รับผิดชอบ ต่อข้ออ้างว่าหลงลืมฟังไม่ขึ้น
การเบิกถอนเงินอาหารกลางวันไป จำนวน ๙๑,๐๐๐ บาท โดยไม่จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียน เงินจำนวน
ดังกล่าวนายเชียวไม่มีเหตุผลมาชี้แจงหักล้างอย่างสมเหตุสมผล และรับสารภาพว่าตนได้นำเงินไปเก็บไว้จริง
พฤติการณ์เป็นการนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

มาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗

กรณี ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
ที่ไม่ควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

โทษ ปลดออกจากราชการ

มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษปลดออกจากราชการ เป็นโทษไล่ออกจากราชการ

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๔